

# ช่อมะลิสำหรับสตรีงาม

ศจ.ทัศนพงศ์ อ.สุวรรณ

พระเจ้าสร้างผู้หญิงเพื่อผู้ชายและดูแลผู้ชาย ผมไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงเป็นเพียงผู้ดูแลปรนนิบัติผู้ชายเท่านั้น มีอะไรในสตรีเพศที่ฉบับนี้จะขอยุติถึงพวกท่านเป็นพิเศษโดยเฉพาะ

ผมรู้จักกับผู้หญิงมาตั้งแต่เกิดแล้วครับ คนงานของคุณพ่อส่วนมากเป็นผู้ชาย ตั้งแต่คนขับรถไปจนถึงเพื่อนร่วมงานของคุณพ่อ ส่วนคนงานของคุณแม่ก็เป็นผู้หญิง แล้วยังผมเป็นลูกผู้ชายคนสุดท้ายที่อยู่ในครอบครัวด้วยแล้ว ฮ่อตั้งแต่ตัวน้อยเลยละครับ

ผมจำได้ว่าคุณยายใจดี ผมชอบดั่งหนังเหี่ยว ๆ ที่แขนที่หูของยายเล่น ท่านก็ไม่ว่าอะไร คุณยายเคยตำหนิพวกผู้หญิงที่เอากะละมังที่ซักผ้าลงไปซักเสื้อผ้าของหลาน ๆ ผู้ชาย เพราะคุณยายมีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งผู้ชายเหล่านี้จะบวชเป็นพระเป็นเจ้า ผู้ชายจึงถูกแยกออกไปเป็นพิเศษจนเกือบจะเรียกว่าเป็นเพศเพื่อศาสนาโดยเฉพาะ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เกียรติอันสูงส่งต่อผู้ชายนี้ได้ถูกใช้ไปในทางที่ผิดกลายเป็นการฉวยโอกาสเอาเปรียบสตรีเพศ จนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ชายไทยจะมีภรรยาได้หลาย ๆ คน หรือที่จะเข้าสู่อะไร สังคมไทยก็ปลงเสียแล้วถือว่าเป็นเรื่องของชายชาติ

คุณยายมีส่วนสำคัญในชีวิตของผม ท่านรักผมและให้ผมเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ชายเพื่อแยกไว้ในงานพระศาสนา ผมจึงระลึกคำสอน คำเตือนและความซาบซึ้งที่คุณยายมองหลาน ๆ ผู้ชายทุกคนของท่านเป็นผู้ศรัทธาพระศาสนา เผยแพร่คำสั่งสอนของพระศาสดา ทุกวันนี้ผมก็ได้ถ่ายทอดความรับผิดชอบเช่นนี้ สอนลูก ๆ โดยเฉพาะลูกชายให้รู้จักหน้าที่ของการเป็นปุโรหิตในบ้านของคน

คริสตจักรต้องการผู้หญิงเช่นคุณยายอีกมาก

ผู้หญิงที่ผมคุ้นเคย ถัดมาก็คือ คุณแม่

ผู้หญิงที่เป็นแม่จะต้องอุ้มท้องโต หนักราว ๆ 2-3 กิโลกรัม ตลอดยาวนานถึง 8-9 เดือน เพื่อให้กำเนิดชีวิตหนึ่งในโลก จากนั้นก็ป้อนข้าว ป้อนน้ำ ให้นมคัมจนโตพอที่จะออกไปทำมาหากินเองได้ บางคนก็ตอบแทนพระคุณแม่ บางคนก็เณรคุณ แม่เหล่านี้หลายคนอยู่ที่บ้านคนชรา บางคนยังหาผักหาปลาเลี้ยงดูตนเอง บางคนยังต้องรับจ้างแบกหามเพื่อจะมีอาหารเลี้ยงท้องและครอบครัว

แต่แม่ผู้ดูแลและให้ความรักแก่ลูก ๆ ไม่ว่าลูกจริง ลูกเลี้ยง ลูกศิษย์ แม่เหล่านี้โลกสมควรเรียกเป็นแม่พระจริง ๆ

ผู้หญิงคนต่อมานี้คือพี่สาวผมเอง ที่ได้ดูแลเลี้ยงผมยังกับแม่คนที่สอง เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ทำงานในชนบท ผมนั่งซ้อนท้ายจักรยานไปโรงเรียนกับพี่สาวคนเดียวทุกวัน ซักผ้าคอยดูแลอาหารการกินชีวิตความเป็นอยู่ของน้อง

ความเป็นพี่สาวของผู้ที่ต้องดูแลน้อง ๆ จะต้องเข้าใจการเสียสละทุ่มเทเพื่อน้อง ๆ แทนที่จะไปเที่ยวเตร่หาความสุขส่วนตัว รู้จักพอ รู้จักเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่ยุ่กว่า ซึ่งความเป็นพี่นี้แบกภาระไว้มากพอสมควร แต่เกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ที่เป็นพี่นั้นสูงส่งยิ่งนักไม่ว่าจะเป็นพี่แท้ พี่ฝ่ายวิญญาณ พี่อุปถัมภ์ พี่สาวเหล่านี้โลกสมควรที่จะยกย่องเป็นผู้ปรนนิบัติจริง ๆ

พี่สาวคนเดียวของผมนี่ มีส่วนสำคัญในชีวิตของผม นอกจากพี่ได้ดูแลเอาใจใส่ผม ที่สำคัญที่สุดคือ ได้นำผมให้ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้า

เมื่อผมมีงานทำ พร้อมทั้งจะมีครอบครัวเป็นของตนเอง พระเจ้าประทานนางฟ้าคนสวยมาให้เธอเป็นลูกสาว มิชชันนารีที่จากบ้านเกิดเมืองนอนของเธอมารับใช้พระเจ้าในประเทศไทย ผมใกล้ชิดกับผู้หญิงมากที่สุดในชีวิตเมื่อเธอยอมแต่งงานกับผม ภรรยาผู้ซึ่งยอมเปลี่ยนนามสกุลเป็นของสามี ยอมทุกสิ่งแม้การเป็นตัวของตนเอง เพื่อสามีและลูก อดทนและอดกลั้นในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนเองเลย มอบเรื่องทุกอย่างไว้ในคำอธิษฐาน มีความรักและอดทนนาน สตรีผู้ที่รักเดียวใจเดียว

ผู้หญิงคนนี้ ทำให้ผมมองเห็นแผนการอันประเสริฐของพระเจ้าที่ทรงสร้างเอวาเพื่ออาดัมจริง ๆ

ผู้หญิงคนนี้มีส่วนสำคัญในชีวิตของผมมาก เธอภูมิใจในการเป็นภรรยาและในการเป็นคุณแม่ที่ดีของลูก จึงแน่ชัดแล้วที่พระคัมภีร์ได้เรียกสตรีเหล่านี้ว่า **หญิงประเสริฐ**

แม้ยังมีผู้หญิงอีกมากมายอีกนับร้อย ถ้าจะเอ่ยถึงทุกคน กระดาษที่บันทึก ก็คงจะหนาเท่ากับนิตยสารเล่มนี้เลยละมั้งที่ล้วนมีส่วนสำคัญในชีวิตของผม แต่บทความตอนนี้อยากจะมอบเป็นพวงมาลัยมะลิให้กับผู้หญิงเหล่านี้ที่มีส่วนสำคัญในชีวิตของผมและผู้ชายอีกหลาย ๆ คนที่ได้รับพระพรจากท่าน

เหมือนศิษยาภิบาลท่านหนึ่งในระหว่างประกอบพิธีสมรสคู่บ่าวสาวคู่หนึ่ง ในชนบทแห่งหนึ่ง ที่บอกว่า “พระเจ้าไม่ได้เลือกกระดูกบนหัวของอาดัมมาสร้างเป็นเอวา เพื่อที่จะข่มสามี หรือไม่ได้เลือกเอากระดูกปลายเท้าของอาดัมเพื่อที่ต้องอยู่ใต้เท้าสามีตลอด แต่พระเจ้าชักเอากระดูกซี่ข้างของอาดัมเพื่อที่จะให้แนบชิดหัวใจของสามีและเคียงข้างสามียามสุขและยามทุกข์ตลอดไป”

หากท่านเป็นสตรีและกำลังอ่านบทความในเวลานี้ ผมไม่ได้ปากหวาน เอาใจผู้หญิง หรือมีเจตนาอื่นใด นอกจากที่อยากจะพูดแทนผู้ชายทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสได้พูดเช่นนี้หรือพูดไม่เป็นแต่ผมเชื่อว่าในใจลึก ๆ ของเขาเหล่านี้ก็อยากจะพูดเหมือนกันกับผมว่า แม้ว่าพวกเขาจะยุ่งอยู่กับหน้าที่การงานของพวกเขา จนดูเหมือนว่าเราไม่ใส่ใจ แต่พวกเราผู้ชายเห็นคุณค่าของพวกเขา เราอาจจะไม่เข้าใจท่านได้ทั้งหมด

เราไม่อาจจะเข้าใจ ในสิ่งที่ท่านมีความสุขหรือมีความสุขทุกข์ได้อย่างแท้จริง หลายครั้งที่ดูเหมือนว่าพวกเรามองข้ามพวกท่านไปอย่างไม่สนใจ หรือไม่ให้เกียรติ เปล่าเลย เพราะผู้ชายไม่ละเอียด

พอที่จะระมัดระวังคำพูดและการกระทำ แต่ท่านผู้ที่เป็นหญิงประเสริฐในสายพระเนตรของพระเจ้า ขอให้ท่านทำหน้าที่ของท่านต่อไป

ไม่ว่าท่านจะเป็นสตรีในฐานะใดก็ตาม ไม่ว่าโลกจะเห็นคุณค่าท่านหรือไม่ก็ตาม เพราะผมและผู้ชายทั้งหลาย ยังต้องการที่จะมีพี่สาวในพระคริสต์ คุณแม่คุณยายในพระคริสต์ ภรรยาที่รักสามี เพื่อนที่ดีในการรับใช้ ที่จะยังคงรักและอธิษฐานเพื่อตัวของพวกเราและครอบครัวของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าหนังสือพิมพ์จะลงรูปทำข่าวท่านหรือไม่ก็ตาม รางวัลของผู้ที่สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ก็ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านในสวรรค์แล้วและรางวัลนั้นไม่เสื่อมสลายไปตามเวลาของกระดาศที่จะสูญหายหมดไป หรือวัตถุสิ่งของที่มนุษย์มอบหมายให้กันในโลกนี้มีวันต้องลี้มเลือน แต่รางวัลที่ท่านจะได้รับนั้น ท่านจะครอบครองตลอดไปเป็นนิรันดร์ไม่หมดสิ้น ไม่มีจุดจบ...ขอพระเจ้าอวยพระพรสตรีงามนี้ทุกท่าน.

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 55 ฉบับที่ 299 กรกฎาคม – สิงหาคม 2004, หน้า 21-22.